













Dầu Cù-là mới

PHẬT-LINH-DẦU HAY LÀ DẦU-BÙ-ĐÀ
Hộp thời nhỏ 0.10
Thổ bằng chai 0.20



式圖面包製璃玻大

Dầu này mới phát minh thật là hay, công hiệu như thần bá phát bá trúng, chứ tôn hay mà về dùng thử thì biết. Cái hộp thời rất đẹp, bít tem thời miêng trong khi đi đường rất tiện.

Lê lạc-thành hội

L. X. P. H. H. Trà-vinh

Trong bốn ngày

Việc công cử ngài Hòa-thượng Giác-Hải làm chức Đại-đạo-sư - trong hội L. X. P. H. H. đem ra công bố cho chư tín (tín-đồ) biết: Nhơn việc này có một cuộc sung đột đáng tiết xảy ra giữa quan huyện Ngô với một người trong ban trị-sự. Quan huyện Ngô lấy lẽ rằng: trong điều kiện phép không có nói đến chuyện cử Giác-Tông hay Đại-đạo-Sư, nay có việc này thì phải xin phép. Hội nên làm ý theo điều-ly, bởi có người kiện thưa lộn xộn đi. Lễ này rất đúng, nhưng ông thủ-bản cho là phi-ly nên quan huyện Ngô không bằng lòng tiếng ấy, ngài liền bỏ ra về. Qua bữa sau ngài viết thư xin từ chức. Rât thế cho hội, L. X. P. H. H. mất hết một tay, trường cợt rất tốt sáng về công cuộc chân-hưng Phật-học.

Ấy là việc ở trong nhà, còn ở ngoài công-chúng không mấy khi thấy được việc lễ long trọng, nên lập sự học lập sự học, lập đi bộ, con đường từ châu-thành về tới chùa Long-Phước quang cảnh rất là nao-nhiệt, ón-ao quang. Chung quanh chùa, Quan chủ-thích có cho cơ linh ma-là và giữ sự trật-tự. Còn trong nội cung có đặt ra một đội lính riêng để canh tuần.

Chúng tôi thấy số người đến dự cuộc lễ này đông, mà bởi không người biết với ai báo nhiều tên lấy và kiếm ông bạn Dương-si-Hien, thư-ký trên ông-ly văn-phòng, nhờ ông dân đi giới thiệu cũng chưa nhà sư ở trong các nhà chùa chúng bày một thuật ở trại ấy. Ông bạn tôi Dương-si-Hien, tuy tuổi còn nhỏ mà to ra một người khiêm-tôn có công khảo-cứ sách. Phật rất nhiều. Trong lúc chuyện văn, chúng tôi thấy tên ông yuê liên liền gặp một cam tinh. Đem nhau lại nhà khách dạng ra mà mặt mày ông hiện-viên, rồi ngồi chờ nghe thuyết-pháp.

Hồi giờ chiều, có pháp-sư Khánh-Tuyên lên bư-tạ nói một thời kinh về cách tu, nhưng lúc ấy, chúng tôi bị sốt-rét ngổnเง không được. Nhơn được quan huyện Ngô mua cho một về thuốc Đường-thập-Nghĩa uống, uống thuốc thì tôi nó bắt ơn lạnh thêm, liền muốn rằng chờ nghe một thời kinh nhưng rang không nổi, đành phải chịu lời công khách về năm. Nghi-minh có bình thời đáng tiết

quá, người, là thì rần rần rồi rợ còn minh thì đi kiếm chỗ nằm!

Tục ngữ nói rằng: có Phật thì có ma, mà chủ năm này mất hết năm đông bực, nghĩ cũng mà thất!

Ngày thứ hai Sáng lại, thấy trong kinh bít, nhiều định thay đổi mà một ngày lại có báo Giác-Hải, đáng nhờ ngài cho báo ý-kiến của ngài đối cùng hội L. X. P. H. H. ra sao? Lợn tợn bước tới lễ ngài, thấy có Diệu-Tĩnh đầu mới gặp, có một cái theo sau ông, dường chừng của bực cả gần-xân cùng ngài hòa-thượng Giác-Hải. Tánh tục mạch của tôi, lần lại nghe được mấy câu: Bạch thầy, tương xuống đây có thuyết-pháp đáng thì con ở, bây giờ không có, bực thầy, để con về, tuy con về chứ cũng còn mấy có điều khác. Con định đi lên ở đây ra rung-kỳ học thêm chờ trong này học đầu nghĩa đó mà thôi.

Ngài hòa-thượng Giác-Hải, ngài kinh khò, nghe vậy ngài thờ ra, nghe một tiếng ừ rất già, còn câu bay lượn-kỳ Nguyễn ngồi trên bô vận tay vuốt râu, con mắt thì ngoe có Diệu-Tĩnh không thấy mặt...

Có Diệu-Tĩnh! Có Diệu-Tĩnh! Tên có Diệu-Tĩnh đấy, chúng tôi được thấy từ báo Giác-Hải Tân-Văn đáng hình có và có bài tang tụng, còn báo Báo-An của ông hội đồng ước, lúc còn sống cũng có phó-trương cái lịch-sử tu hành của cũ...

Chúng tôi có ý tâm có cho bít mặt với tư liệu ở chùa Giác-Hoàng, đến khi có về chùa Giác-Hải lãnh phẩm đương cơm cho ngài hòa-thượng. Ngài hòa-thượng báo có in-pháp, có vưng lời.

Trái qua lúc ở chùa Kên ra sao, đời của có Diệu-Tĩnh căn phải thuật từ trước, vì có có gánh một gánh rất nặng trong việc đi truyền-báo Phật-giáo về phe nơi trong mấy năm nay...

Thầy có Diệu-Tĩnh, chúng tôi lui trở ra vì không phải dịp hầu nghe chuyện cúng côi.

Cần dùng người giúp việc Hồi báo có đăng tin rằng trong Hông-Lê có cần dùng 2 có giáo. Nay xin sửa lại là trường Kim-Danh

CHOCOLAT NESTLE

Chàng những là đồ dễ trảng miêng quý, mà nó cũng là một món ăn bổ khỏe.



Chocolat NESTLE

Giỏ NAM 620, Rue Luardière, 17 Rue Franklin, Saigon

Ho lao, Tu 7 GẤY 1er MAI 1935, Doctor NGUYEN-VAN-NHA, 172 đường d'ESPAGNE, SAIGON

MẮT NGƯỜI PHAN BIẾT

Chàng loan là môn chi. Cầu tở, xấu, ngạo, đờ gi, con mắt của người phan biệt lảng lộn nên biết lẩn lộn lâu nay ban ngày tra nguần đống, ừp chê kỹ lưỡng, môn thơn, hay về-sánh, tên tra bốn-hiệu bạn dăng chầu nhiều nhợ ở Chợ-lớn, qu khách thì mua tra rang ngày đông bốn-hiệu hết về các ta.

Bien nay bốn-hiệu tra Trung-Hạt môn nói lại, rất nhiều tra ngon mà lâu nay phan-lung-qu khách đi đưng rồi điêu bít chữ.

Lãnh-thương-thương Trung-hệ kỹ-chương, Liên-Từ hai con nai đỏ, Kim-Cúc kỳ-chương, Bạch-Lang con nai đỏ.

Vậy xin thông tin cho qu khách xa gần hay tin đây, nhớ mua kỹ nhãn CON NAÍ của tiệm bán trà Tàu lâu năm đáng tin như là tiệm: NGHI-BỒI-NHÂM ở gần Chợ-lớn rú số 73

T. B. - Qui khách có mua trà Tàu tại Nghi-Bồi-Phẩm, xin nhìn kỹ nhãn Xe Tấn.

PHARMACIE FRANCO ASIATIQUE, PHÁP Á DƯỢC PHÒNG, Rue des Marinis 219 - GHOLON, Tu đi xe có ông PHAM-HỮU HANH nhất bang Báo Chí sự, tiếp rước qui coi mặt cách mua bán ở với sẽ Thuốc mới và tốt nhất bang, Giỏi lại rồi.

TIÊU-THUYẾT - 36-35, SỞ: 25, Cảnh-hoa-duyên, Hồi-THU BÂY, An Nhục-chí diện ních ich tho, nước hồng-thảo đặc đạo thành tên, (Thập loại), Đường-Ngạo đứng đọi bên đường, nghe Đường-Ngạo thuật lại tinh hiền, mới biết đũa nhỏ và ngựa con kim, đi Đường-Ngạo nuốt đống vào bụng, Da-cừu-Công thấy sự quá ló, bên than thổ nôi rằng: Cháu ôi!... Đường-huyền nuốt đống đũa nhỏ và ngựa con kim, chẳng phải lạng về cơ, giả cơ trên tên nói nghìn khien Đường-huyền

hội quố liền duyên đi mà... bằng không thời đưa nhỏ ngựa lên đây làm chim cưa đê náo Đường-khuyết sống đũa nhỏ và ngựa con làm vậy. Họ Lâm tiếp hỏi Đường ngựa rằng: Quy - điệt nuốt sống đũa nhỏ và ngựa con, cơ sao có sự ra kỳ sự thế? giả Giả-diệt có Tiên duyên hội ngộ phải không? Đường ngựa đáp lại rằng: đũa nhỏ có ngựa con kỳ tên là nhực-chi, hội trước Tiên-diệt không biết cái tên của nó, từ ngày tôi đi làm-hôn bít trước, Tiên điệt của nó có ngựa con kỳ tên là nhực-chi, Đường-khuyết chú ý Tiên-diệt muốn hôn phép Trường-xách, khi phép Trường-xách bít phép Trường-xách có nhữc đệp lữ. Sách này nhữc phép hần-tiên mục nhiệm, trong có một phép nói rằng: Tiên-hoa trảm thủ, có một thủ gọi bằng nhực-chi, (lý 25) người nào dục chi của tiên, thì phải nuốt nhực-chi vào bụng, nhưng nhực-chi không phải để kiếm đũa cho đực, phải tìm kiếm trong chồi nỉ rừng, như thấy đũa nhỏ cỡi con ngựa con, đũa nhỏ bít tác bệ đất, bít tên nó là nhực-chi rồi đó, nếu bít đũa đũa nhỏ và ngựa con là An trước nuốt sống, ấy là nuốt sống đũa nhỏ và ngựa của mình, đũa nhỏ ấy thời có thể sống lâu, ngày sau hóa ra Tiên-nhơn đực, theo như phép ấy, chưa biết về thiệt là hay. Nhưng Tiên-diệt có chi của tiên, phải làm theo phép tiên đi đây. Họ Lâm nghe nói mừng rồi, bèn đi lời khen ngợi Đường-

ngựa mà nói rằng: Quy điệt học đực phép tiên, bẻ náo cũng hóa ra tiên như nói đó. Quy điệt từ vậy sắp tới, không cần ăn uống một vật gì, vì Quy điệt đã nuốt đũa nhỏ và ngựa con vào bụng rồi, tự nhiên không đũa nhỏ ngựa con chổ đó, con đũa lại xuống thật của nó, chắt it chi chẳng, nếu còn đũa lại thời chỉ giùm cho tôi ăn đi, hạp may tôi khỏi đũa bụng như Quy điệt vậy thì tốt lắm!

Đường-Ngạo tức cười rằng: Tiên-diệt bít đũa đũa nhỏ và ngựa con, cũng như mèo bít đực chuột một thứ, theo như phép tiên đã dạy. Tiêu-diệt chẳng ăn đũa xuống thật của nó một miếng nào.

Án nó vào bụng rồi, còn có hơi thòm bết miêng, xin ông nói rồi bít đũa ấy, đặng cho tôi biết cũng? Da-cừu-Công chưa kịp trả lời, Đường-Ngạo lật đật nói: nghe đũa phải núi Thước-sơn ở núi-quê, có một thứ đi-thảo gọi Chấu-thảo-hoa. Chấu-thảo-kia có mùi thơm lạ thường, ăn nó vào bụng mà mất, nay Cửu-công kiếm đũa đi-thảo ấy, cũng một thứ (hầu-thảo-hoa đó mà!

Đa-cừu-công gặc đầu rằng: phải rồi... phải rồi! Lão-bu cũng biết đi-thảo kia tên là Chấu-thảo-hoa vậy!

Bài văn của thầy thơ-ký trong q
la M. Phạm-v. Luân L. X. P. H.
đọc sau khi cử Đại-Đạo-Sư

Ngưỡng học Chư Đại-Đức.
Chúng tôi là Cư-sĩ, Hộ-viên, Sang-lập, Lương-Nghien Phật Học Hội, nhân này cuộc công cử hoàn hảo, đến tại Báo-tọa này, trước hòa-nam chức mưng Chư Đại-Đức. Sau biểu bạch chọn tinh của chúng tôi cùng liệt vi làm thơ. Chúng tôi sự-vi xin Chánh-phủ lập thành Lương-Nghien Phật Học Hội này, là không có lòng nao dè, cũng không dè ý bất chước ai, chúng tôi chỉ vi phạm sự là người ngoại lai Phật-pháp và thầy trình-tố-tin-người Đạo Phật, của nhân-quan giáo cấp đồng thời bởi trao tru Văn-minh Âu-Mỹ trong lòng đức sư ta, kiến long người xu-hương về vật-chất.

Chúng tôi quả-quyết Đạo Phật là Đạo rất mau nhien, rất sáng suốt mà bấy lâu bị mờ tối, cũng vì một số ít người trong Đạo Phật chỉ biết ca tụng thờ bệ ngoài mà không rõ cái tinh-thần thâm thúy ở nơi trong, thành-thử sự vi bại của nhiều người cũng chỉ là một sự mê hoặc ma mao. Thậm chí có người đứng ra làm Đạo, nhân thấy sự tung-ngườu chưa được chứng minh của quần-chúng mà đổ sự cho Tang gia thất học. Tuỳ Phật-Giao sự đời cũng đổ tội cho Tang gia, theo đường học thế-giao. Bất phien trách kêu gọi mà không dùng phương-chiến chi để cứu sự sự thất học của Tang-Đó và không lấy lương-phương-điều-đực mà chữa bệnh suy-dồi của Phật-Giao. Ai ai cũng biết sự vi Tang-Đó thật là tai trong nước thìu trường học Phật, ít Việ-Tang Kinh, Nguyễn nhân Phật-Giao suy-dồi là học Chư-Son trong xu thếu logic hợp tác, và thiếu người chủ trương Tăng-giới. Nếu xét kỹ ra sự thất học của Tang-Đó và sự suy-dồi của Đạo Phật, chẳng phải cái tội của Tang-gia mà thật sự là lỗi của chúng tôi là người ngoại bộ chúng làm hết bốn phần cung dưỡng và khong yêu cầu Chư-Son thật hành cho đúng vi hai chữ Lục-Hoa của Phật.

Bởi các cơ-ây nên nay chúng tôi tuy ở trong xứ đất hẹp người thưa, mà đồng công công tác với nhau lập ra Hội Lương-Nghien Phật-Học này, trước nhờ Chánh-phủ trực-tính cho phép, sau Chư-Son và lòng hiệp-khả. Chúng tôi mong rằng Tăng-tục đồng tâm hiệp-lực, năm năm huấn-luyện nhân-tài có kỹ-luật, đủ uy-nghi, chúng tôi mới dám đề xuất hiện một số Tang-Đó đủ gia-vụ hoàng-pháp cho sự nghiệp lợi-sanh, lấy đức hành Đạo, đem cái tinh thần hoạt-tực của Phật-Pháp giúp đỡ lợi người, in sâu vào óc quần chúng, khiến cho cả thảy

LỜI RAO CẢN KIP
NHÍ-THIÊN-DƯƠNG
Bia chạy bằng trau đen, màu vàng - or -
Mặt lũng chỉ màu xanh lá cây - vert -
Trang màu vàng sẫm - jaune foncé -
4 chữ Tàu màu đỏ, 2 vòng hoa đỏ, 2 bên màu đỏ.
3 chữ Tàu 天字 và 3 chữ NHÍ-THIÊN-DƯƠNG màu xanh, và khuôn giơ có hình ông Phật chón in màu xanh, vàng, đỏ và hồng hồng.

EXTRACTEUR SAIGONNAIS DE CAFÉ ET DE NOIX - CACAO
Societe d'Exploitation des Etablissements
BROSSARD MOPIN
Kê nghiệp
Số đăng ký tại Nam 1905
48 3 Avenue Laurier Saigon
CHODUI SAIGON
Gạch hồng tốt thương hiệu, nhiều như một rãnh để làm băng Xi-măng đủ thứ màu và các vật dụng đều ở Pháp-Quốc lại Xin mời qui vị đến xem, kiểu gạch hồng mới bày, đẹp lắm. Giá bán hạ xuống rất nhiều. Xin viết thư hỏi báo gia mới Bon-tieu sẽ gửi cho.
VỎ RA THONG THÁ
Số đăng ký tại 48 3 Avenue Laurier Saigon
SAIGON - SAIGON

Van-ung-Nhi-thien-dau
Tiêu-ban-lô
NHÍ-THIÊN-DƯƠNG
47, Rue de Canton
CHOLON
Các nơi đều có đặt người đại l.

ĐÔNG-PHÁP NGÂN-HÀNG
TRUNG-HOA
DÔNG-PHÁP
CÁC XƠ KHÁC
CANTON
FORT-BAYARD
HANG-BOU
HONG-KONG
PEK IN
SIANGHAI
TIENTSIN
YUNNANFO
SANGAI
HATTANBANG
CANTON
BAIPHONG
HANOI
BAMBIN
PHONGBEN
QUINHON
YUNNAN
SAIGON
HANOI
BANGKOK
PHNOM PENH
PONDICHERY
YUNNAN
SAIGON
LÀM ĐÓNG CẤP CẤP CẤP TRÊN TRÊN CẤP
LÀM ĐÓNG CẤP CẤP CẤP TRÊN TRÊN CẤP
CHINH-NGHÂN ĐÓNG-PHÁP
CHƠU MÓN TỖ-SÁT
Cổ các tài-đất
tiết mại phân
1 tháng
3 tháng
5 tháng
1 năm

Caravelle pour
NGUYEN-VAN-CUA
57 rue de la République
SAIGON
CÙNG SỚP KHÓ XE ĐỒ
VÀ NHỮNG NGƯỜI
MUỐN LẠI GIẤY CÁN
BẢN XE ĐỒ
Trường xe hơi Trinh-hưng
Ngày 25 his đường Lagraderie
Saigon mới in ra một cuốn sách
chỉ dẫn làm giấy tùy thuộc cho
các anh thợ xe để theo luật
của quan Toàn-quốc mới ban.
Người nào muốn học lấy giấy
xe để thi các thí dùng giấy đó,
sau lại Trường-Tôn (đó số 22)
trên lại đường cầu xe để biết
mọi cái gì giấy tùy thuộc khác nữa.
Số 25 Trường Xe Hơi đường
Lagraderie làm mau và giá rẻ
bạn các anh. Xin chờ vi chi ý
và các giấy tùy thuộc khác nữa.

CHÀNH-PHÚ ĐÔNG-PHÁP
CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP
Giúp cho các cuộc Chiên-tế Xã-hội Đông-Pháp
600.000 vé 1\$
300.000 cho các số trúng
BẠN KÈ CÁC ĐÓNG-HƯNG
1 số trúng 100.000\$
1 số trúng 50.000
1 số trúng 20.000
5 số trúng 40.000
20 số trúng 1.000
40 số trúng 500
100 số trúng 100
1.200 số trúng 25
Ngày xe trúng 25\$ chỉ rút thăm có 3 con số cuối cùng
MỘT ĐỊP LÀM GIÀU HIỀM CỎ!
CHỜ NÊN BỎ QUA!
NGÀY XỔ SỐ 31 THÁNG BẢY 1985